

**HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
(09/01/1950 – 09/01/2025)**

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của học sinh, sinh viên cả nước chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, ngày 04/01/2025 được sự cho phép của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, Hội Sinh viên Trường Đại học Hoa Lư long trọng tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

Đến dự chương trình có các đồng chí:

- Tiến sĩ Vũ Văn Trường - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường
- Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Quỳnh - Phó bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng trường
- Thạc sĩ Phạm Quang Huân - Phó hiệu trưởng nhà trường
- Đồng chí Nguyễn Tử Nam - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Bình;
- Lãnh đạo các phòng, khoa, ban...các thầy cô giáo cùng đông đảo các bạn hội viên, chi hội trong trường.

Tại chương trình, đồng chí Bùi Thị Nhung – Chủ tịch Hội Sinh viên thay mặt Ban Thường vụ Hội Sinh viên đã ôn lại truyền thống 75 năm vẻ vang của học sinh, sinh viên Việt Nam để nhìn lại quá trình phát triển của phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, và khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào học sinh, sinh viên Việt Nam luôn kế thừa và phát huy những truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, được Đảng và Nhà nước dày công bồi dưỡng. Thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên, góp phần giáo dục, bồi dưỡng để hình thành lớp học sinh, sinh viên mới, có kiến thức vững vàng, phong phú, có khả năng tiếp cận trí tuệ của thời đại, phát huy sức mạnh, tính năng động, đoàn kết của thế hệ trẻ để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN.

Để ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của các đồng chí hội viên sinh viên tiêu biểu trong học tập và trong công tác Hội và phong trào sinh viên, Ban chấp hành Hội Sinh viên đã khen thưởng 28 hội viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2023 – 2024 và khen thưởng cho 10 hội viên tham gia tích cực hoạt động phong trào sinh viên năm 2023 – 2024.

Phát huy truyền thống tương thân tương ái và khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trường trao 20 suất quà cho học sinh Trường PTTH SP Tràng An và Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn tích cực vươn lên trong học tập.

Ngay sau chương trình kỷ niệm là Hội thi bày mâm ngũ quả "Sắc xuân". Trong không khí vui tươi phấn khởi và cũng chuẩn bị chào đón năm mới, các đội thi rất tích cực chuẩn bị nguyên liệu dụng cụ, trái cây và trang trí rất đẹp mắt, có tính nghệ thuật. Sau một thời gian chấm thi căng thẳng Ban Giám khảo đã chọn được những đội thi xuất sắc để trao giải.

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình:



(Tiết mục văn nghệ trong chương trình)



(Đ/c Bùi Thị Nhung – Chủ tịch Hội Sinh viên ôn lại truyền thống Ngày học sinh sinh viên Việt Nam)



(Thầy Phạm Quang Huân – Phó Hiệu trưởng, phát biểu tại chương trình)



(Khen thưởng “Sinh viên 5 tốt” năm học 2023 – 2024)



(Khen thưởng Hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2023 – 2024)



(Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tặng quà cho học sinh Trường PTTH SP Tràng An và sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập)

(Hội thi bày mâm ngũ quả với hơn 30 đội thi tham gia)





Hoạt động chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam của Hội Sinh viên Trường Đại học Hoa Lư đã được các hội viên trong trường hưởng ứng tích cực và chương trình đã tổ chức thành công tốt đẹp, mang lại niềm vui, tạo được không khí thi đua sôi nổi trong Hội viên sinh viên Nhà trường. Hy vọng qua các chương trình hoạt động Đoàn – Hội sẽ giúp các bạn đoàn viên, hội viên hiểu thêm giá trị của bản thân, góp công sức cho cộng đồng và ngày càng hoàn thiện về kiến thức cũng như kỹ năng mềm của chính các bạn.

Bùi Thị Nhung – Chủ tịch Hội Sinh viên